



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้มีประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นไปตามเจตจำนงสุจริตตามแนวนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานในทุกระดับและเป็นปัจจุบัน จึงขอยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และกำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานในบังคับประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

๒. กำหนดจรรยาบรรณ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความถูกต้องเสมอภาค และเป็นธรรม

๓. ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล มาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการสืบค้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

๔. กำหนดให้บุคลากร รายงานการดำเนินงาน ปฏิบัติงาน ที่ไม่เป็นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ หรือรายงาน ผ่านช่องทางการรายงานอุบัติการณ์ เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์เหตุการณ์และเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ

๕. กำหนดให้งานบริหารจัดการความเสี่ยง และหน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการสำรวจภายใน การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ให้ครอบคลุมถึงประเด็นด้านการดำเนินงานของส่วนราชการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง การควบคุมข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมผู้บริหารทุก ๖ เดือน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง